

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. รายชื่อบุคคล กลุ่มบุคคลที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ “ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ภายใต้โครงการจัดงานวันสตรีสากล ๘ มีนาคม และการประกาศเกียรติยศ “ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ประจำปี ๒๕๖๒**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบรายชื่อบุคคล กลุ่มบุคคลที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ “ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ภายใต้โครงการจัดงานวันสตรีสากล ๘ มีนาคม และการประกาศเกียรติยศ “ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ประจำปี ๒๕๖๒

๒. มอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๕ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานเพื่อคัดเลือกบุคคล กลุ่มบุคคล ที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ ในการเสียสละ อุทิศตน ในการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนแก่ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารการเสนอรายชื่อบุคคล กลุ่มบุคคลที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ “ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ตามความเห็นที่ประชุม และแจ้งเวียนเอกสารที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วต่อ กสม. เพื่อพิจารณา ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

**๒. ขอเสนอแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและเฝ้าระวังการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและเฝ้าระวังการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยตามความเห็นของที่ประชุม และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๓. ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินโครงการจัดทำวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินโครงการจัดทำวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๗ วรรคสอง และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๔. การเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการขับเคลื่อนของขบวนการองค์กรชุมชน**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบในหลักการการเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ และพิธีลงนามบันทึก

ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการขับเคลื่อนของขบวนการชุมนุมชนตามความเห็นของที่ประชุม และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

#### ๕. ขอเชิญเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขอเชิญเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๕ โรงเรียน โดยจะเป็นประธานและสักขีพยานในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนเบญจมิตติวิทยาคม และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่เนื่องจากวันที่ ๑๘ และวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ติดภารกิจ ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร จึงมีมติมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

#### ๖. สรุปสถานการณ์กรณี นาย Hakeem Al Araibi ถูกจับกุมในประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบสรุปสถานการณ์กรณี นาย Hakeem Al Araibi ถูกจับกุมในประเทศไทย ซึ่งมีความคืบหน้าโดยเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ยื่นถอนคำร้องส่งผู้ร้ายข้ามแดนนาย Hakeem Al Araibi เนื่องจากรัฐบาลบาห์เรนไม่ประสงค์ที่จะขอให้รัฐบาลไทยส่งตัวนาย Hakeem Al Araibi กลับประเทศ และศาลอาญาได้พิจารณาคำร้องของอัยการแล้ว อนุญาตให้ถอนคำร้องส่งผู้ร้ายข้ามแดนนาย Hakeem Al Araibi ได้ โดยขั้นตอนหลังจากนี้ ศาลอาญาจะออกหมายปล่อยไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เพื่อปล่อยตัวนาย Hakeem Al Araibi และประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อส่งตัวนาย Hakeem Al Araibi เดินทางไปประเทศออสเตรเลียต่อไป

๗. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมเวทีเสวนาเสียงเพื่อสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงพรรคการเมือง ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าร่วมเวทีเสวนาเสียงเพื่อสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงพรรคการเมือง ซึ่งจัดโดยสถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ การเข้าร่วมในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญหลายประการซึ่งมีการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มที่มาจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ การได้รับฟังดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของ กสม. และเมื่อสถาบันพระปกเกล้าสรุปแล้วเสร็จจะนำเสนอเอกสารดังกล่าวมอบให้คณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป ประเด็นที่มีการพูดคุยกัน เช่น ประเด็นสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคในการสร้างสังคมสันติสุขในปัจจุบัน แนวทางที่เคยดำเนินการเพื่อให้เกิดสังคมสันติสุข มีอะไรบ้างที่ยังดำเนินการไม่สำเร็จ และมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร สิ่งที่ควรเป็นนโยบายของพรรคการเมืองเพื่อให้แก้ไขปัญหาเรื่องความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ลุล่วง และเมื่อสรุปจากเวทีดังกล่าวแล้วจะมีข้อเสนอไปยังพรรคการเมืองต่าง ๆ และผู้มีบทบาททางการเมืองต่อไป ในเวทีเสวนาดังกล่าวผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาได้เสนอปัญหาว่า ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการแสดงความคิดเห็น และมีการเสนอความเห็นว่าย่อมมองว่าปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจากเรื่องพหุวัฒนธรรมอย่างเดียว สิ่งที่ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการมากที่สุด คือ การศึกษาที่ต้องการการยอมรับเกี่ยวกับ

ภาษา การศึกษาที่ใช้หลักเกณฑ์ของส่วนกลางบังคับควรมีการปรับเปลี่ยนตามบริบทของความเป็นอยู่ในพื้นที่ และที่สำคัญควรจะใช้ประโยชน์จากนักเรียนที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ทั้งนี้ การร่วมเวทีเสวนาดังกล่าวได้เห็น วิธีคิดของภาครัฐที่มองเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลัก และภาคประชาสังคมที่มองอีกมุมหนึ่ง